



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑. กระทู้ถามสด โดย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สอบถามถึงนโยบายของกระทรวงฯ เกี่ยวกับการให้ความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่มีฐานะดีกับคนที่มีฐานะยากจนในการถูกดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายฐานบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้งนโยบายการรักษาป่า และให้คนกับป่าได้พึ่งพาอาศัยกัน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงฯ ปฏิบัติกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๗ ที่กำหนดว่า ผู้ใดกระทำความผิดหรือละเว้นด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้เกิดความสูญหาย เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องระวางโทษรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหายไป ทั้งนี้ หากจำเลยเป็นผู้ที่ยากไร้ทางกระทรวงฯ จะหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอประนีประนอมยอมความได้

๑.๑.๒. กระทู้ถามสด โดย นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประเทศไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กรณีบริษัท เจนเนอร์ล มอเตอร์ส จำกัด จะยุติการผลิตและจำหน่ายรถยนต์เซฟโรเลตในประเทศไทยภายในสิ้นปี ๒๕๖๓ พร้อมขายศูนย์การผลิตให้เกรทวอล มอเตอร์ส ผู้ผลิตรถยนต์ของจีน โดยศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ของบริษัทฯ ในประเทศไทยนั้น ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแรงงาน จึงมีความห่วงใยแรงงานที่จะได้รับผลกระทบ และสอบถามถึงสิ่งที่บริษัทฯ จะชดเชยให้กับแรงงาน และนโยบายของกระทรวงแรงงานต่อกรณีดังกล่าว

หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบกระทู้ถามว่าทางบริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย และจะชดเชยเพิ่มให้อีก ๔ เดือน นอกเหนือจากการชดเชยปกติตามกฎหมายไทย โดยตำแหน่งงานที่ว่างนั้น สามารถเปิดกุ๊กเกิ้ลหรือเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานแล้วสมัครได้ ซึ่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีตำแหน่งงานว่าง ๗๖,๐๐๐ ตำแหน่ง และ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีตำแหน่งงานว่าง ๙๔,๔๔๐ ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม สถิติการจ้างงานต่อวันจะอยู่ที่ ๕๐ - ๒,๐๐๐ ตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งว่างงานประเภทยานยนต์ในระดับแรงงานทั่วประเทศมีว่าง ๑๕,๐๐๐ ตำแหน่ง และตำแหน่งงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ อีอีซี มีตำแหน่งว่าง ๒,๕๓๖ ตำแหน่ง ซึ่งกระทรวงแรงงานสามารถประสานงานให้ได้ ทั้งนี้ อัตราการผลิตรถยนต์ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ ๒ ของรถยนต์ทั้งหมด จึงเชื่อว่าปัญหาเลิกจ้างอาจเกิดขึ้นกับแรงงานบางคนซึ่งทางกระทรวงฯ จะได้ติดต่อประสานงานต่อไป

๑.๑.๓. กระทู้ถามสด โดย นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ ซึ่งหากสมาชิกฯ ยังมีความประสงค์จะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา ขอให้เสนอเข้ามาใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคเหนือปลูกบุกเพื่อเป็นสินค้าทางการเกษตร โดย นายมานพ คีรีภูวตล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

บุกเป็นพืชล้มลุกที่พบมากในทุกภูมิภาคของไทย ปัจจุบันถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารอย่างกว้างขวาง เป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ทดแทนแป้งได้อย่างดี โดยเฉพาะถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากมีเส้นใยสูงและมีสรรพคุณทางยาหลายด้าน นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมีความต้องการกันมาก ตลาดมีความต้องการสูง เกษตรกรสามารถหาพันธุ์มาเพาะปลูกได้ง่าย นับเป็นพืชทางเลือกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายที่จะการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกเพื่อบุกเบิกตลาดทางการค้ามากขึ้น แต่ปัจจุบันบุกที่มีการขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่มาจากการเข้าป่าไปขุดและนำออกมาจำหน่ายของชาวบ้านและเกษตรกรที่พักอาศัยอยู่ใกล้ ๆ พื้นที่ป่า นั้น ๆ ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที่นิยามคำว่า “ของป่า” ไว้โดยสรุป คือ บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ พืชต่าง ๆ สัตว์ และสิ่งส่วนควบที่ได้จากสัตว์ แม้จะไม่ได้ระบุว่าบุกเป็นของป่าก็ตาม แต่เมื่อเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าก็ย่อมเป็นของป่าตามที่กฎหมายกำหนด ปัญหาที่ตามมาของชาวบ้านและเกษตรกรที่เข้าป่าเพื่อไปเก็บหัวบุกออกมาจำหน่าย คือ การที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานใช้ดุลยพินิจของตนเองในการพิจารณาตัดสินใจว่าบุกนั้นเป็นของป่า จึงทำให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกรและชาวบ้าน จึงสอบถามถึงการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้บุกเป็นพืชที่ได้รับการยกเว้นหรือเป็นพืชที่ถูกกำหนดให้มิใช่เป็นของป่า

ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติว่าเป็นไปได้หรือไม่ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรที่มีที่อยู่อาศัยใกล้พื้นที่ป่าสามารถเก็บบุกออกมาจำหน่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามว่า พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้น จะยังไม่สามารถเข้าไปเก็บของป่าได้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างร่างกฎหมายลูก และเมื่อกฎหมายลูกสำเร็จแล้วก็สามารถอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปเก็บบุก แต่การเก็บนั้นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ จะต้องคำนวณศักยภาพของป่าเสียก่อนว่ามีศักยภาพในการผลิตบุกมากน้อยเพียงใด และแต่ละปีจะให้โควตาในการเก็บได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งภายในปี ๒๕๖๓ คาดว่าระเบียบดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ส่วนพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้นั้น ชาวบ้านจะสามารถเข้าไปเก็บของในป่าได้ ส่วนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตจากผู้รับซื้อมาจากชาวบ้าน จึงจะไม่มีการดำเนินคดีกับชาวบ้านที่เก็บของป่าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การเก็บบุกนั้นเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากพี่น้องประชาชนสามารถนำผลิตผลทางป่าไปต่อยอดสร้างรายได้ ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุน แต่การที่จะเก็บของป่านั้นปัจจุบันความต้องการของป่ามีเป็นจำนวนมาก จึงต้องให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและต้องให้ระบบนิเวศน์มีความสมดุลด้วย

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและการให้ความสำคัญกับวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดย นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยการมีเทคโนโลยีเข้ามาเอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน และโซเชียลมีเดียที่กลายมาเป็นสื่อหลักที่มีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมาก รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่มีการคัดกรองที่พร้อมจะส่งผ่านเข้าสู่การรับรู้ของคนในสังคมได้ตลอดเวลา ซึ่งเนื้อหาบางอย่างมีความไม่เหมาะสมและชี้นำไปในทางที่เสื่อม กระทั่งต่อศีลธรรมอันดีและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนในสังคม โดยเฉพาะเมื่อเยาวชนได้รับสื่อเหล่านี้ อาจถูกโน้มน้าวให้เชื่อและกระทำตามโดยขาดความยั้งคิด นำไปสู่การสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยรวม ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมให้รู้จักตระหนักรู้และพิจารณาสื่อเหล่านี้ อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและกระทำตาม คือ การให้การศึกษาในระบบโดยผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ซึ่งมีการเปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่ปัจจุบันรายวิชาดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจและไม่ได้มีความสำคัญเท่าที่ควร โดยเนื้อหาของรายวิชานี้กลับถูกบรรจุไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งถูกรวมกับเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาประวัติศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีการเรียนการสอนเฉพาะวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม รวม ๔ วิชา เดือนละ ๑๐ คาบ เฉลี่ยสัปดาห์ละ ๒ คาบ เท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอ และยังมีข้อสังเกตเรื่องความรู้ความเข้าใจของผู้สอนรายวิชาดังกล่าว ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเนื้อหาหรือมีความรู้ความสามารถ ทั้งหมดนี้อาจส่งผลต่อการเรียนรู้และการหล่อหลอมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีสติ มีศีลธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน จึงสอบถามถึงนโยบายในการยกระดับวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มี

ความสำคัญ โดยจัดเป็นกลุ่มการเรียนรู้หนึ่ง พร้อมทั้งจัดเวลาการเรียนการสอนให้มากขึ้น และดำเนินการเรียนการสอนโดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชานั้น ๆ รวมทั้งนโยบายส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนนอกจากการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการอยู่รอดในสังคม

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบกระทู้ถามว่า วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมืองนั้น ได้รับการเรียกร้องให้บรรจุกลับเข้าสู่การเรียนการสอนมากที่สุด และเป็นแนวทางที่จะเดินไปข้างหน้า ด้วยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคดิจิทัลด้วย โดยปัจจุบันการเรียนการสอนได้อิงมาตรฐาน แต่ในอนาคตต้องปรับเปลี่ยนเป็นอิงสมรรถนะของนักเรียน ซึ่งกระทรวงฯ ต้องให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ผสมผสานให้นักเรียนในยุคดิจิทัลมีความสนใจและรับทราบแนวทางที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะนำแนวทางที่เหมาะสมส่งให้ครูและโรงเรียนปรับใช้กับนักเรียน โดยไม่ต้องมีการเพิ่มเวลาเรียน ซึ่งจะเป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และจะเพิ่มสมรรถนะของครู รวมทั้งวิธีการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะมอบให้คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษา พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง เร่งรัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดย นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และมีรัฐบาลเข้าดำเนินการบริหารประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ในระดับท้องถิ่นได้มีการตราพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังไม่มีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งในท้องถิ่นแต่อย่างใด ซึ่งนับย้อนกลับไปตั้งแต่การยึดอำนาจเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ ๖ ปี อาจทำให้เกิดการผูกขาดอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นและไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือโครงการใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมีความสำคัญและควรดำเนินการโดยเร่งด่วน โดยหากมีการจัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นโดยเร็วจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยภาครัฐในภาวะที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังซบเซาอย่างหนัก รวมไปถึงการใช้งบประมาณในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะทำให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นในช่วงระหว่างที่มีการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น และสิ่งที่สำคัญคือ การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นระบบการปกครองที่มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในท้องที่ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้จะเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกำหนดอนาคตของตนเองและชุมชนต่อไป รวมทั้งยังจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนานาชาติประเทศด้วย จึงสอบถามถึงนโยบายในการเร่งดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศและนโยบายจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในอันดับแรก

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังล่าช้าอยู่ เนื่องจากนอกจากจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ยังต้องมีกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ๕ ฉบับ และกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจากมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็ต้องมีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องอีก ๑๐ ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส่วนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้สำรวจประชากร เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และสำรวจหมู่บ้านทั่วประเทศว่าหมู่บ้านใดมีจำนวนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน จะต้องรวมหมู่บ้าน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดอบรมเจ้าหน้าที่ และแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อพร้อมแล้วจะมีการหารือกับคณะรัฐมนตรี แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ซึ่งต้องใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง โดยข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมด้านงบประมาณ ๗,๗๐๒ แห่ง จาก ๗,๘๕๒ แห่ง ทั่วประเทศ ส่วนอีก ๑๕๐ แห่ง ยังไม่มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง แต่หากรัฐบาลจะประกาศให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่พร้อมก็สามารถทำเรื่องขอใช้งบกลางของรัฐบาลหรือใช้เงินทุนสำรองสะสมเพื่อจัดการเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าสามารถแจ้งได้อย่างไม่เป็นทางการว่าจะมีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นภายในปี ๒๕๖๓ แต่จะเลือกตั้งในส่วนใดก่อนจะต้องพิจารณาเรื่องของงบประมาณด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลนั้น ไม่สามารถเลือกตั้งพร้อมกันได้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ พัทยาและกรุงเทพมหานคร สามารถจัดการเลือกตั้งซ้อนกับรูปแบบอื่นได้ หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อม

๑.๓ กระตุ่ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระตุ่ถาม เรื่อง ขอขยายศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพัทลุง โดย นายนิริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระตุ่ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ตอบกระตุ่ถาม

๑.๓.๒ กระตุ่ถาม เรื่อง การผลักดันเปิดด่านการค้าชายแดน โดย นายชจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ่ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระตุ่ถาม

สำหรับกระตุ่ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระตุ่ถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องซึ่งไปปรากฏในระเบียบวาระ และเรื่องรับทราบตามระเบียบวาระที่ ๒.๓ เกี่ยวกับการพิจารณาของวุฒิสภา และขอให้นำเรื่องที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ในการตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และการขอขยายเวลา การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการฯ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสภา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเรื่องซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ คือ รับทราบเรื่องที่วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๓ รับทราบ เรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับทราบ

(๗) เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการสวัสดิการสังคม แทนตำแหน่งที่ว่างลง

๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเกษม อุประ)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายสมศักดิ์ คุณเงิน

ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๒ ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และการลอบประทุษร้ายประชาชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายนพดล ปัทมะ)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายสุมนัส น้อยโสภณ

ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๓ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการสาธารณสุข แทนตำแหน่งที่ว่างลง

๑ ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายชัย ชิดชอบ)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายสวาป เผ่าประทาน

ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๔ ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืน

กระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวจิตภัสร์ ตัน กฤดากร)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นางสาวสุนัฐษา โส่สถาพรพิพิธ

ที่ประชุมให้การรับรอง

๗.๕ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

๗.๖ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้

กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

จากนั้น สมาชิกฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุม เรื่องด่วนที่ ๑ - ๔ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการกราดยิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เรื่องที่ค้างพิจารณาที่ ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต เรื่องด่วนที่ ๕ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (๔) และ

เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการพิจารณาคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ซึ่งคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว และ ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ศึกษากรณีการดำเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจำกัดเสรีภาพการแสดงออก และการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน ซึ่งคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน พิจารณาเสร็จแล้ว ขึ้นมาพิจารณาก่อน สำหรับญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต เป็นญัตติที่มีความสำคัญและสมาชิกฯ ได้ให้ความสำคัญจึงขอให้มีการลงมติในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

เรื่องด่วน

จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มีสมาชิกเสนอญัตติด้วยวาจาเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๕๔ (๑) จำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการกราดยิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาหาทางแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีก โดย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา เป็นผู้เสนอ

๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช (นครราชสีมา) เพื่อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการ โดย นายโกศล ปัทมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

และมีญัตติซึ่งเสนอเป็นหนังสืออันมีลักษณะในทำนองเดียวกันและที่ประชุมเห็นชอบให้นำมาพิจารณารวมกันอีก ๒ ฉบับ ได้แก่

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาควบคุมป้องกันเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการถอดบทเรียนกรณีการเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลและได้มีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นพอสมควรแล้ว ประธานฯ ของที่ประชุมในขณะนั้น (นายสุชาติ ตันเจริญ) เห็นว่ายังคงมีผู้แจ้งความประสงค์อภิปรายอีกเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งปิดประชุมเพื่อมาพิจารณาต่อในวันนี้

จากนั้นสมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยได้สนับสนุนให้มีการปฏิรูปกองทัพให้เป็นระบบ สร้างความเป็นธรรมในสายการบังคับบัญชา และลดช่องว่าง การเอารััดเอาเปรี๊ยะ รวมทั้งลดการดำเนินธุรกิจในกองทัพ และขอให้กองทัพมีแผนในการเผชิญเหตุโดยการประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งขอให้มีการเยียวยาผู้ประสบเหตุ ตลอดจนมีการแจ้งเหตุร้ายผ่านทางข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเตือนให้ประชาชนรับทราบถึงเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสียให้กับประชาชน

ทั้งนี้ สมาชิกฯ ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๘๘ โดยถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการส่งเรื่องทั้งหมดไปยังรัฐบาล เพื่อพิจารณาต่อไป

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต โดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และคณะ เป็นผู้เสนอ (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยเห็นว่าการทำรัฐประหารไม่เป็นที่ยอมรับของอารยประเทศ ประเทศชาติจะถอยหลัง และหากมีรัฐประหาร มีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องแล้ว สหภาพแรงงานจะไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนได้ ในขณะที่กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ระบบกระจายอำนาจและประชาธิปไตยจะทำให้ประเทศมีความเจริญ และเสนอแนะให้มีการสร้างกระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง โดยหากมีเหตุวุ่นวายทางการเมืองก็ยุบสภา ไม่ใช่การทำรัฐประหาร ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งเลื่อนการลงมติไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๒๐.๑๐ นาฬิกา
